

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 30.89 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 30.8-31 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.89 บาท ทรงตัว จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.91 บาท ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่า หลังธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงดอกเบี้ยนโยบาย พร้อมส่งสัญญาณจะลดดอกเบี้ย คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ กรอบ 30.8-31 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาท เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.89 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.91 บาท โดยค่าเงินบาท ยังมีแนวโน้มแข็งขึ้นค่า หลังวานนี้แข็งค่าขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 1 ปี ทั้งนี้เป็นตามทิศทางค่าเงินภูมิภาคเอเชียที่ แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มอ่อนค่า

*คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้กรอบ 30.8-31 บาท

*หลังจากผลการธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เมื่อวันที่ 18-19 มิ.ย. ที่ผ่านมามีมติให้คงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 2.25-2.5% พร้อมส่งสัญญาณว่าจะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรือใช้การลดดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ เงินลงทุนไหลออกจากสินทรัพย์ลงทุนในสหรัฐย้ายเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

*ขณะที่วานนี้มีการประชุมของธนาคารกลางหลายประเทศ ทั้งธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ), ธนาคารกลาง อังกฤษ(BOE) ซึ่งต่างมีมติให้คงดอกเบี้ยนโยบาย แต่ระบุว่ายังมีมุมมองว่าการแยกสหราชอาณาจักรออกจากกลุ่มยูโรโซน(Brexit) จะมีแนวโน้มดีขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ระดับ 2% เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้มีโอกาสจะปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต อีกธนาคารกลางฟิลิปปินส์ และธนาคารกลางอินโดนีเซียต่างก็มีมติคงดอกเบี้ย อีกทั้งธนาคารกลางอินโดนีเซียได้ออกมาตรการลดสัดส่วนสินทรัพย์ต่อสภาพคล่อง(RRR)

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.56 จากวานนี้ 96.63

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 4,922.97 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4,480.04 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 31.039 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้